



ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สวพ.๘)

ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สวพ.๘) และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ นั้น

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

เลขประจำตัวเข้ารับการประเมิน

ชื่อ - สกุล

๘๒๑๐๐๑

นางสาวฮัมมีดา

กอร์

๘๒๑๐๐๒

นางสาวมนลักษณ์

เทียมสนิท

๘๒๑๐๐๓

นางสาววิลาศินีย์

รอดนวล

๘๒๑๐๐๔

นางสาวปัทมา

เสรีประเสริฐ

ข) กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์) เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

สมรรถนะและวิธีการประเมิน	วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ	เลขที่ประจำตัวสอบของผู้สมัคร
ประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สวพ.๘)	วัน และเวลา วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ เป็นต้นไป	เลขประจำตัวสอบ ๘๒๑๐๐๑-๘๒๑๐๐๔
	สถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและ พัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	

ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สวพ.๘) ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘ (สวพ.๘) ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๔ ๔๕๙ ๐๕ ๖ และที่เว็บไซต์ www.doa.in.th/board8 และ www.doa.go.th (หน่วยงานสังกัดกรม ⇨ กอง สถาบัน สำนัก ศูนย์ กลุ่ม (ส่วนกลาง) ⇨ กองการเจ้าหน้าที่ ⇨ ช่าวสอบ)

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้างต้นนี้ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘ ได้ตรวจสอบและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ แต่ยังไม่ได้ตรวจสอบกับสำนักงาน ก.พ. ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มีได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นขาดคุณสมบัติ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางประพิศ วงเทียม)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร